

Đời Sống Đấng Christ

Hạt Lúa Mì

Giăng 12:20-26

Câu Gốc

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hạt giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều.” Giăng 12:24

Câu Chuyện Kinh Thánh

Đây là phần tóm lược câu chuyện Kinh Thánh để giúp thêm cho bạn khi chuẩn bị. Trong thời gian nghiên cứu cá nhân, dùng phần tóm lược như là sự hướng dẫn, và ghi chú để giúp cho bạn chuẩn bị cho bài học. Xin đừng đọc phần này cho các em.

Các em có bao giờ theo dõi một cái cây lớn lên không? Có lẽ các em đã theo dõi cây đó lớn lên ở trường, hay ở một nông trại, hoặc thậm chí ở nhà. Nếu các em là người gieo hạt giống xuống, sau đó các em nhìn hạt giống khi nó được gieo vào trong đất. Và các em dõi xem cái cây đó khi nó nứt chồi lên mặt đất và vươn cao lên. Sau đó, các em có thể đã thấy thân cây phát triển cho đến lúc những chiếc lá được mọc ra.

Có điều gì đó đã xảy ra với hạt giống đó sau khi các em gieo nó xuống. Các em không thể nhìn thấy được điều gì đang xảy ra, nhưng nó thực sự xảy ra với hạt giống được gieo xuống đất. Một khi hạt giống được đặt vào trong đất hoặc rơi xuống đất, và khi nó nhận được nước, nó bắt đầu chết đi. Hạt giống ấy bắt đầu rụng lớp vỏ bên ngoài. Sau đó nó phồng lên và tách ra. Từ cái chết này, có điều diệu kỳ diễn ra tại đây. Cuộc sống mới được bắt đầu. Hạt giống đang chết ấy bắt đầu mọc ra một bộ rễ. Bộ rễ ấy mọc sâu vào trong lòng đất. Sau đó, hạt giống đang chết ấy bắt đầu đâm xuyên mặt đất và lớn lên, lớn lên, lớn lên vươn cao hướng theo ánh mặt trời. Thật kỳ diệu làm sao! Vật sống lại ra từ vật đã chết!

Câu gốc hôm nay cho chúng ta biết rằng " Nếu hạt giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì chỉ có một hạt; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều." Các em có biết điều đó nghĩa là gì không? Vậy tôi hỏi các em một câu hỏi khác. Các em có bao giờ thấy một trong những loại cây trồng nhỏ nhắn, lúa mì hay bắp hay đậu hoặc thậm chí những loại cây khác, sau khi nó đã phát triển chưa? Có lẽ nó cao hơn các em. Vài cây trong số đó thậm chí còn mọc cao hơn cả tôi nữa. Nếu các em có thể nhìn thấy cây nào to như thế, hoặc hái lá từ nó, các em để ý điều gì về nó? Nó đã lớn lên! Khi cây trồng được tưới nước và nhận ánh sáng đủ, chúng sẽ lớn lên. Các em cũng có thể chú ý thấy rằng có rất nhiều trái và lá phát triển trên cây đó. Nhưng làm thế nào điều đó có thể xảy ra nếu các em chỉ gieo hạt giống xuống mà thôi? Đó chính là điều kỳ diệu! Từ một hạt giống nhỏ bé và sự chết của nó đã sinh ra rất nhiều cái khác. Chỉ một hạt giống, ví dụ như hạt đậu, lại sản sinh ra nhiều và thật nhiều hạt đậu khác! Nhưng các em nghĩ là tại sao Chúa Giê-xu lại nói về những cây như lúa mì?

Chúa Giê-xu biết Ngài sắp phải chết. Ngài biết điều đó khi Ma-ri xức dầu thơm lên

Mục Đích Bài Học

Để hiểu được sự tăng trưởng tâm linh và nhân lên cũng giống như sự tăng trưởng của hạt giống.

chân Ngài, và Ngài biết điều đó khi Ngài rời làng Bê-tha-ny, nhà của Ma-thê, Ma-ri và La-xa-rơ. Chúa Giê-xu biết điều này khi Ngài đến thành Giê-ru-sa-lem và đoàn dân chào đón Ngài với những nhánh lá kè. Chúa Giê-xu biết rằng Ngài sắp chết và Ngài đang cố gắng chuẩn bị cho các môn đệ của Ngài. Chúa Giê-xu nói về hạt lúa mì phải chết và sau đó sản sinh ra nhiều hạt lúa mì khác để cố gắng giải thích về sự chết của Ngài.

Ngắm nhìn một cái cây lớn lên lúc nào cũng thú vị! Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Cái cây đó, là cây mọc lên từ một hạt giống, sẽ sản sinh ra nhiều hạt giống khác, đã được gieo xuống. Và các em biết không? Tôi dám chắc rằng hạt giống ấy, khi được gieo xuống đất, đã không hét và khóc và nói rằng: "Không, không phải tôi! Tôi không muốn chết. Tôi chỉ muốn là tôi như thế này thôi. Tôi không quan tâm là tôi có thể có ích hơn bằng cách chết đi và biến thành một cái cây!" Không, cái cây đó thực hiện chính xác mục đích nó được tạo ra. Nó được trồng để tận hưởng những gì nó sản sinh ra. Cũng giống như vậy, Chúa Giê-xu đã sẵn sàng thực hiện mục đích Ngài đến thế gian – là để chịu chết. Ngài không phản đối hay la hét suốt đoạn đường đến thập tự! Phần con người bên trong Ngài tranh chiến, nhưng Ngài biết rằng điều sắp xảy ra sau sự chết của Ngài thậm chí còn quan trọng hơn. Chúa Giê-xu biết rằng bởi sự chết của Ngài, nhiều người sẽ có thể kinh nghiệm được sự sống – sự sống sung mãn, sự sống vĩnh hằng. Và tất cả những người tin nơi Ngài giống như sản vật từ một cái cây. Chúa Giê-xu chết, nhưng rất nhiều người chúng ta ngày nay được sự sống! Chúng ta giống như kết quả từ Chúa Giê-xu.

Làm thế nào chúng ta lại trở thành kết quả? Các em phải làm gì để có được sự sống mà Chúa Giê-xu phải phó mạng sống để ban cho các em? À, Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Giăng 3:16 rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến nỗi Ngài đã ban Chúa Giê-xu, Con Một và Con Độc Sanh của Ngài đến để chết hầu cho bất kỳ ai tin nơi Chúa Giê-xu đều có được sự sống đời đời. Đức tin đó hơn cả sự nhận biết rằng Đức Chúa Trời có một Con Trai. Nó có nghĩa là tin cậy nơi Chúa Giê-xu và sẵn sàng để bước đi theo Ngài. Các em có sẵn sàng bước theo Ngài ngay hôm nay không?

Nếu các em là Cơ-độc nhân bởi vì các em đã tin cậy Chúa Giê-xu thì các em cũng có thể sinh trái nữa. Các em có thể tự mình "sinh sôi." Khi các em nói với người khác nghe về Chúa Giê-xu, và họ nói với người khác về Chúa Giê-xu; nhiều người có thể lựa chọn đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu bởi vì các em đã chia sẻ với một, hai hay ba người.

Trò Chơi Câu Gốc

Tập và học câu gốc bằng cách sáng tạo ra những động tác giúp học viên của bạn nhớ câu gốc. Bạn có thể cho học viên của bạn tự nghĩ ra những động tác để chúng dễ nhớ hơn.

Cầu Nguyện

Cầu nguyện cảm ơn Đức Chúa Trời đã ban Con Ngài xuống thế gian để chết hầu cho chúng ta được sống.

Chuẩn Bị Cho Tuần Tới

Bài 29
Chúa Giê-xu Nói Về Sự Chết Của Ngài
Giăng 12:27-50

Bài Học Cho Thiếu Nhi

Em Có Thể Nói Về Chúa Giê-xu với Người Khác

Hát: "Đức Chúa Trời em thật vĩ đại!"

Dạy: Chúng ta đang học những điều tuyệt vời về Chúa Giê-xu. Chúng ta đang học những điều đó từ sách Giảng trong Kinh Thánh. Chúng ta được học rằng Chúa Giê-xu và Đức Chúa Trời sáng tạo nên thế giới này, các muôn thú và các loại cây trồng từ lúc ban đầu. Chúng ta cũng học rằng Chúa Giê-xu gặp một phụ nữ tại một cái giếng nước và nói về Đức Chúa Trời với bà. Ngài giúp đỡ người ta, chữa lành cho họ, giống như chàng trai trẻ bị bệnh và người đàn ông không thể bước đi hoặc thậm chí một người đàn ông bị mù. Chúa Giê-xu dạy nhiều người và tỏ cho họ thấy Ngài đến từ Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu thậm chí kêu bạn Ngài là La-xa-rô từ cõi chết sống lại! Chúa Giê-xu thật lạ lùng làm sao!

Chúa Giê-xu thật đáng ngạc nhiên đến nỗi em nên học tất cả mọi điều về Ngài khi em có thể. Nhưng trong khi em học, em cũng có thể nói cho người khác nghe về Chúa Giê-xu nữa. Thật vui làm sao! Em có thể kể cho người khác nghe về những điều lạ lùng Chúa Giê-xu đã làm! Em có thể kể cho bạn của em, hay cha mẹ em, hoặc ông bà em. Em có thể kể với họ rằng Chúa Giê-xu quan tâm liệu người ta có đồ ăn thức uống không. Ngài quan tâm đến họ khi họ gặp khó khăn và Chúa muốn chúng ta biết Ngài.

Điều đáng ngạc nhiên nhất mà Chúa Giê-xu làm cho chúng ta là khi Ngài chết trên thập tự giá vì những điều xấu mà tôi đã làm và những điều xấu mà em đã làm. Chúa Giê-xu chết để nhiều người có thể được sống. Khi Chúa Giê-xu chết, Ngài mở một con đường cho những ai tin nơi Ngài hầu cho họ nhận được sự sống đời đời. Hãy suy nghĩ về tất cả những điều em vừa học được. Em có thể kể cho ai nghe về Chúa Giê-xu trong tuần này?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã sai Con Ngài đến. Xin giúp con nói cho người khác nghe về Chúa Giê-xu.

Sinh Hoạt

- Cung cấp giấy tô màu và ô chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay.
- Gieo hạt giống. Mang vào lớp những cái tách nhỏ, và hạt đậu (hoặc bất cứ loại hạt giống khác) và đất. Dán tên từng học viên của bạn lên cốc trước. Để cho mỗi học viên mức đất đổ vào tách của chúng. Phát cho mỗi em một hạt giống. Bảo học viên của bạn dùng ngón trỏ ấn hạt giống vào trong đất sâu đến lòng tay thứ nhất. Chỉ cho các học viên bạn tưới nước nhẹ nhàng. Gửi những tách hạt giống này về nhà hoặc giữ ở đó, nhưng phải bảo đảm rằng chúng được tưới nước cách hai ngày một lần. Hãy nói về sự chết và quá trình phát triển.
- Treo một biểu đồ đơn giản về quá trình phát triển của cây.
- Nếu bạn có thợ làm bánh mì ở đó, hãy làm bánh trong lớp. Để cho học viên theo dõi khi bạn cân lường bột và những thành phần khác. Đặt bánh vào lò nướng, trong khi đó bạn tiếp tục dạy, hát và làm thủ công.
- Mang thức ăn vào lớp, một số đồ ăn làm từ lúa mì và một số khác thì không. Để cho học viên của bạn chọn ra những món được làm từ lúa mì. Hãy nói về cách một hạt lúa mì rơi xuống đất và sản sinh ra nhiều hạt khác nữa để làm bột và từ bột đó làm ra nhiều loại thức ăn.
- Chia xẻ cuộc đời của Jim Elliot, hoặc một giáo sĩ khác, sẽ củng cố lại bài học cho câu chuyện này. Những bộ phim dài hoặc thậm chí phim hoạt hình với tài liệu sinh hoạt áp dụng cũng có thể dùng được.
- Chơi trò chơi "Bơ đậu phộng và thạch". Có những cách chơi khác nhau, nhưng tất cả những cách đó đều giúp bạn làm những miếng bánh mì sandwich.
- Hãy nói về sự sinh sôi nảy nở... Thảo luận với học viên về sự thật rằng nếu các em nói với một người về Chúa Giê-xu, đến lượt người đó sẽ nói cho người khác và cứ tiếp tục như thế, họ sẽ đóng góp một phần trong việc giúp nhiều người nghe về Chúa Giê-xu.
- Chơi trò chơi như "Cá mập và cá chép." Thay vì các học viên phải "đứng yên" khi bị bắt thì bảo chúng trở thành những người giúp đỡ, giống như sự sinh sôi tín hữu.